

Tấu hiểu và đồng cảm với nỗi đau của các nạn nhân chất độc da cam (CĐDC)/Đioxin, những năm qua, Hội Nạn nhân CĐDC/Đioxin huyện Quỳnh Phụ luôn quan tâm, sẻ chia, chung tay giúp đỡ các nạn nhân và gia đình họ với bất kỳ khó khăn, nâng cao chất lượng cuộc sống.

## Đồng hành cùng nạn nhân chất độc da cam



Các hội viên tiêu biểu đóng góp tích cực vào thành tích chung của Hội Nạn nhân chất độc da cam/Đioxin huyện Quỳnh Phụ.

Hội Nạn nhân CĐDC/Đioxin huyện Quỳnh Phụ hiện có 2.581 hội viên. Hơn 10 năm qua, cán bộ, hội viên và các cấp hội nạn nhân CĐDC/Đioxin trong huyện đã đoàn kết, nhiệt tình, trách nhiệm, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, góp phần xoa dịu nỗi đau da cam, từng bước nâng cao vai trò, vị thế của hội trong cộng đồng. Tính đến hết tháng 6/2019, các cấp hội đã vận động trao tặng 7.202 suất quà, nhiều phương tiện phục hồi chức năng, quần áo và hỗ trợ xây, sửa nhà cho 77 hội viên với tổng trị giá gần 5 tỷ đồng. Hội đã tổ chức cho 1.302 lượt hội viên đi tẩy độc, khám bệnh, điều dưỡng. Phối hợp với Công ty Cổ phần Đông nam được Nguyễn Thiệu khám bệnh, cấp thuốc cho hàng trăm lượt hội viên. Thường xuyên thăm hỏi, động viên và trao tặng hàng nghìn suất quà cho hội viên nhân dịp tết cổ truyền của dân tộc và ngày vi nạn nhân chất độc da cam/Đioxin Việt Nam 10/8 với tổng trị giá trên 400 triệu đồng.

Là một tổ chức xã hội đặc thù, hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện nên công tác xây dựng quỹ hội được Hội xác định là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, giúp Hội hoạt động hiệu quả. Đến nay, tổng số quỹ hội toàn huyện đạt trên 954 triệu đồng. Hội có 28 xã, thị trấn có số bình quân quỹ đạt 500.000 đồng/hội viên, trong đó cao nhất là Hội Nạn nhân CĐDC/Đioxin xã An Đông bình quân trên 900.000 đồng/hội viên. Nhiều tổ chức hội cấp

xã tổ chức trao quà cho 100% hội viên trực tiếp và gián tiếp như An Đông, Đông Tiến, An Thanh, Quỳnh Hải... Hoạt động quỹ hội ở 2 cấp hội đều đảm bảo nguyên tắc dân chủ, minh bạch, hiệu quả, đúng đối tượng. Hàng năm, Hội đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua, đặc biệt trong phong trào

xây dựng nông thôn mới, các cán bộ, hội viên tu học đến cơ sở đã hiến 5.188m<sup>2</sup> đất, gần 11.000 ngày công và ủng hộ trên 1,7 tỷ đồng góp phần đổi thay diện mạo làng quê. Hàng năm có trên 90% gia đình hội viên đạt danh hiệu gia đình văn hóa và danh hiệu gia đình cách mạng gương mẫu, người công dân kiểu mẫu, 100% gia

đình chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như các quy định của địa phương. Nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu đã có những đóng góp tích cực vào thành tích chung của Hội như: Hội Nạn nhân CĐDC/Đioxin xã Đông Tiến, xã An Lễ, xã An Đông; cá nhân ông Nguyễn Văn Mác, xã Đông Hải, ông Nguyễn Quyết Chiến, xã Quỳnh Giao...

Với những thành tích đạt được, Hội Nạn nhân CĐDC/Đioxin huyện Quỳnh Phụ vinh dự được Bộ Y tế, Hội Nạn nhân CĐDC/Đioxin Việt Nam, UBND tỉnh, Hội Nạn nhân CĐDC/Đioxin tỉnh, UBND huyện Quỳnh Phụ tặng nhiều bằng khen, giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân CĐDC/Đioxin. Ông Bùi Xuân Hậu, Chủ tịch Hội cho biết: Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, Hội Nạn nhân CĐDC/Đioxin huyện Quỳnh Phụ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, từ đó đẩy mạnh công tác vận động, chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân. Tích cực tuyên truyền, vận động các đơn vị, tổ chức, cá nhân ủng hộ quỹ hội, phấn đấu quỹ hội bình quân của các hội cơ sở đạt 500.000 đồng/hội viên, quỹ hội toàn huyện duy trì thường xuyên ở mức 200 triệu đồng. 100% gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa, trong đó có 30% đạt gia đình văn hóa tiêu biểu.

THU TRANG

## Dạy trẻ cách thoát thân khi bị bỏ quên trên xe

(tuoitre.vn) Vụ bê bối 1 tử vong do bị bỏ quên trên xe đưa đón của Trường Gateway khiến nhiều phụ huynh giật mình khi chưa dạy trẻ những kỹ năng cơ bản để tự mình xoay sở khi không may rơi vào trường hợp tương tự.

Theo một nghiên cứu các nhà khoa học, nhiệt độ bên trong xe khi không hoạt động có thể lên đến 47°C, thậm chí lên đến hơn 75°C nếu trong những ngày trời nắng nóng gay gắt. Đáng chú ý, nhiệt độ này đạt được chỉ 1 giờ kể từ khi xe ngừng hoạt động. Lúc này không chỉ trẻ em mà người lớn cũng có thể gặp nguy hiểm nếu bị nhốt kín trên xe.

**Vậy cha mẹ cần dạy trẻ những gì để có thể thoát thân khi chẳng may bị bỏ quên trên xe?**

Điều quan trọng nhất phụ huynh cần cho trẻ biết là việc ở lại trên xe khi đã dừng hoạt động và đóng kín là rất nguy hiểm và có thể gây chết người nhanh chóng vì ngột khí và nhiệt độ tăng. Trên thực tế, nhiều cha mẹ quên dạy trẻ điều cần bản này, khiến không ít bé cứ nghĩ mình có thể ở lại cả ngày trên xe mà không bị sao cả. Chỉ khi các bé nhận thức trên xe kín và không hoạt động là nguy hiểm, các em mới tự giác bảo vệ chính mình. Tiếp đó, cần dạy con bình tĩnh bởi trong không gian kín và oxy có hạn, việc la hét hay khóc lóc chỉ làm trẻ mất sức nhanh hơn và tiềm ẩn nhiều nguy hiểm hơn. Bước kế tiếp, dạy trẻ mở cửa xe. Trong trường hợp bị bỏ quên trên xe, trẻ cần mở tất cả các cửa bởi nhiều trường hợp có cửa chưa đóng hẳn.



Có một số loại xe ô tô khi đã tắt máy nhưng bấm còi vẫn phát ra âm thanh, vì vậy bố mẹ hãy hướng dẫn con bấm còi xe để thu hút sự chú ý từ người xung quanh.

Cửa xe tài xế cũng là nơi đáng lưu tâm. Ở nhiều loại xe, cửa xe tài xế vẫn có thể mở được từ bên trong. Ở một số loại xe khác, khi cố ý mở cửa mà không có chìa, xe tự động mở còi chống trộm, điều này cũng gây chú ý cho mọi người xung quanh. Với những xe đời cũ có cửa sổ mở bằng tay, việc thử dùng sức mở các cửa này cũng là một cách có thể giúp trẻ thoát thân. Trường hợp không thể mở cửa, hãy dạy trẻ tìm xem trong xe có những vật dụng có thể liên lạc với bên ngoài không, như điện thoại. Trẻ em trong thời đại công nghệ hiện nay thường biết sử dụng điện thoại từ rất sớm, do đó nếu có điện thoại trong tay, khả năng các em liên hệ được với bố mẹ, hay những số điện thoại khẩn cấp để thoát ra ngoài là rất cao. Nếu không, hãy dạy con sử dụng bất kỳ vật dụng nào trong xe để gây chú ý. Hướng dẫn con lên ngồi trước ghế lái tài xế bởi nơi đó có tầm nhìn thoáng nhất, có thể dễ dàng thu hút sự chú ý.

Cuối cùng, hướng dẫn bé búa thoát hiểm và những dụng cụ có thể sử dụng để phá cửa sổ. Đây là "hạ sách" bởi sức của các bé có thể không đủ để làm việc này, tuy nhiên vẫn có thể thử khi tất cả mọi cách vẫn không thể thoát ra. Dù sao, việc đập cửa bằng búa thoát hiểm cũng gây tiếng động chú ý cho mọi người xung quanh.

Ngoài ra, cần hướng dẫn bé tìm nước và thức ăn có sẵn trên xe, để giữ cho bản thân không bị mất sức khi tìm cách thoát ra ngoài.

MINH NGUYỄN

## Học tiếng Anh - giúp trẻ tự tin trong giao tiếp

Những năm gần đây, dạy tiếng Anh cho trẻ mầm non đang ngày càng phát triển trong các trường học ở thành phố Thái Bình. Với xu thế hội nhập như hiện nay, việc học tiếng Anh là rất cần thiết.

Theo các chuyên gia giáo dục, từ 3 - 5 tuổi là giai đoạn giúp trẻ tiếp thu một cách dễ dàng, tự nhiên nhất, nghe nói chuẩn, phát triển khả năng ngôn ngữ và tư duy não bộ tốt hơn. Việc cho trẻ học ngoại ngữ sớm được khoa học chứng minh mang lại nhiều lợi ích về kỹ năng lẫn tư duy của trẻ. Vì vậy, Trường Mầm non Tâm Việt (phường Trần Lãm) luôn chú trọng phát triển môn học này. Với 2 buổi/tuần, các bé được làm quen với các giáo viên người nước ngoài. Thông qua hình thức "Học mà chơi, chơi mà học", trẻ từng bước làm quen ngôn ngữ mới với những niềm vui, sự say mê và những

cảm xúc tích cực. Cô giáo Melissa, giáo viên tiếng Anh, Trường Mầm non Tâm Việt cho biết: Với trẻ mầm non thì việc học từ vựng rất quan trọng, vì vậy tôi luôn kết hợp bài giảng với các trò chơi để tạo niềm vui, hứng thú học tập cho trẻ. Tại Trường Mầm non Tâm Việt, các bé có năng khiếu về tiếng Anh còn được tham gia sinh hoạt 3 buổi/tuần tại câu lạc bộ tiếng Anh. Việc sử dụng tiếng Anh thành công cụ giao tiếp quen thuộc mỗi ngày giúp trẻ được trải nghiệm nhiều hơn, mạnh dạn và tự tin hơn trong giao tiếp.

Được trải nghiệm giờ học tiếng Anh với trẻ nhóm lớp 5 tuổi Trường Mầm non Sunflower (phường Kỳ Bá) chúng tôi mới thấy được sự hào hứng, thích thú của các bé trong giờ học. Thầy và trò cùng hòa nhịp trong những bài hát, điệu nhảy, trò chơi đầy thú vị. Mặc dù thời



Giờ học tiếng Anh với giáo viên nước ngoài của Trường Mầm non Sunflower.

gian học chỉ 35 phút nhưng các bé tiếp thu bài học rất nhanh và thoải mái. Việc học tiếng Anh với các bé giống như một hành trình khám phá, vừa học vừa chơi, không có áp lực khiến các bé thấy rất vui vẻ. Anh Nguyễn Tiến Thịnh, Ban giám hiệu Trường Mầm non Sunflower cho biết: Hiện nay, 100% học sinh của Trường đều đang học tiếng Anh. Việc cho các bé tiếp xúc với tiếng Anh sớm là điều cần thiết, không

giống như một số người nghĩ học tiếng Anh sẽ làm các bé lẫn lộn giữa 2 ngôn ngữ, ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục mầm non. Do vậy, Trường đã liên kết với Trung tâm Anh ngữ Vikoredu cho các bé học tiếng Anh ngoài giờ và nhận được sự đồng tình, ủng hộ của các bậc phụ huynh. Chị Ngô Văn Anh, phụ huynh học sinh Trường Mầm non Sunflower chia sẻ: Ngay từ khi vào trường tôi đã đăng ký cho cháu học tiếng

MINH NGUYỄN

Đạt được danh hiệu thôn, làng văn hóa qua mỗi năm bình xét đã khó, thế nhưng thôn Năm, xã Vũ Đoàn (Vũ Thư) còn giữ vững danh hiệu này suốt 10 năm qua, trở thành thôn làng tiêu biểu của tỉnh, huyện trong phong trào thi đua xây dựng thôn, làng văn hóa.

## Thôn Năm "chuẩn" thôn văn hóa

trồng ớt, dưa chuột, lúa giống mới... nhằm vận động bà con ứng dụng vào sản xuất tại đồng đất của thôn, nâng cao hiệu quả kinh tế. 18 hộ mạnh dạn chuyển đổi từ cấy lúa kém hiệu quả sang các mô hình chăn nuôi tổng hợp; hơn 10 hộ phát triển dịch vụ xây xát, gặt đập, cày bừa, kinh doanh vật liệu xây dựng...

Bà Nguyễn Thị Gấm, người dân thôn Năm chia sẻ: Thôn phát động, chúng tôi cũng nhảy bèn, đổi mới cơ cấu cây trồng, đưa ớt chỉ thiên, chỉ địa, dưa chuột bao tử... vào trồng, nhiều

vụ đạt giá trị 10 - 15 triệu đồng/ sào cây màu. Bà con trong thôn công tích cực du nhập nghề thủ công như chế biến long nhãn, tách cuống ớt khô tạo việc làm, tăng thu nhập cho nông dân. Nhân dân trong thôn chúng tôi cũng đoàn kết cùng nhau dựng 15 phường tiến, vàng để giúp đỡ, hỗ trợ nhau mua máy móc nông cụ, giống, vốn phát triển xây dựng, củng cố 2 tuyến đường trục thôn, 15 tuyến đường nhánh và các rong ngõ, xây dựng nhà văn hóa thôn theo tiêu chí nông thôn mới. Năm 2018 - 2019, nhân dân thôn Năm tiếp tục đóng góp trên 200 triệu đồng xây dựng hệ thống điện chiếu sáng đường làng, ngõ xóm và cống vào các thôn, làm đẹp diện mạo làng quê và góp phần bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn. Thôn thành lập tổ hiểu sẵn sàng hỗ trợ gia đình có đám hiếu tổ chức lễ tang, đến nay 100% việc cưới, việc tang ở thôn Năm được tổ chức lành mạnh, tiết kiệm, không có tình

gia đình thuộc hộ khá, giàu, 2/3 hộ có nhà cao tầng, trong nhà có đầy đủ tiện nghi sinh hoạt như máy giặt, tủ lạnh, 100% hộ sử dụng nước sạch, 87% hộ có công trình hợp vệ sinh, thôn không còn nhà ở dột nát, còn 9 hộ nghèo, cận nghèo là các hộ gia đình neo đơn.

Kinh tế phát triển góp phần tích cực tạo tiền đề, động lực để nhân dân tham gia các phong trào do thôn, xã vận động, đặc biệt là nâng cao đời sống tinh thần, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Những năm qua, bà con đồng thuận đóng góp, ủng hộ ước tính hơn 1 tỷ đồng và trên 5.000 ngày công xây dựng, củng cố 2 tuyến đường trục thôn, 15 tuyến đường nhánh và các rong ngõ, xây dựng nhà văn hóa thôn theo tiêu chí nông thôn mới. Năm 2018 - 2019, nhân dân thôn Năm tiếp tục đóng góp trên 200 triệu đồng xây dựng hệ thống điện chiếu sáng đường làng, ngõ xóm và cống vào các thôn, làm đẹp diện mạo làng quê và góp phần bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn. Thôn thành lập tổ hiểu sẵn sàng hỗ trợ gia đình có đám hiếu tổ chức lễ tang, đến nay 100% việc cưới, việc tang ở thôn Năm được tổ chức lành mạnh, tiết kiệm, không có tình



Phụ nữ thôn Năm trồng hoa ven đường làm đẹp cảnh quan làng xóm.

trạng ăn uống lành mạnh, đặc biệt là con bỏ hút thuốc lá trong các đám hiếu, hỷ. Bà con trong thôn để xuất và hình thành tổ tự quản an ninh trật tự, mỗi xóm có kèng "ba phòng" để cùng nhau đấu tranh với kẻ gian, bảo vệ an ninh trật tự. Công tác khuyến học của thôn được cấp ủy, chính quyền và nhân dân quan tâm với 100% trẻ em trong độ tuổi được đến trường, hàng năm học sinh giỏi, học sinh đỗ đại học đều được trao thưởng. Năm 2018, thôn có 96,7% số hộ được công nhận gia đình văn hóa.

"Cán bộ nào, phong trào ấy" cho nên đội ngũ cán bộ cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể ở thôn Năm luôn là những người xông xáo, đi đầu trong mọi phong trào để nhân dân theo sau thực hiện. Triển khai bất kỳ phong trào gì đều không tránh khỏi những ý kiến trái chiều, có những cá nhân còn "vướng", chưa thông tư tưởng, chúng tôi phải kết hợp với những người có uy tín trong thôn, xóm để vận động, thuyết phục bà con. Công tác tài chính luôn phải công khai, minh bạch để tạo được lòng tin của nhân dân. Khi nhân dân thấy được lợi ích của mình trong mỗi phong trào mà thôn phát động thì bà con tự giác đồng thuận ủng hộ, tham

gia. Đây chính là những kinh nghiệm quý giúp thôn Năm tạo được sự đồng thuận của nhân dân trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, từ đó giữ vững danh hiệu thôn văn hóa 10 năm liên tục, từ năm 2009 đến năm 2018. Diện mạo nông thôn sạch đẹp, đời sống nhân dân đổi thay rõ nét, bà con thực sự phấn khởi, hài lòng với nếp sống làng quê văn minh cho nên bà con vẫn hay nói rằng thôn Năm "chuẩn" thôn văn hóa, chúng tôi rất tự hào và sẽ cố gắng phát huy điều này" - bà Vũ Thị Ngoãn, Trưởng thôn Năm chia sẻ.

QUYNH LƯU



Người dân thôn Năm tham gia chế biến ớt xuất khẩu góp phần nâng cao thu nhập lúc nông nhàn.